

ทนายนิสัยตามปีทักษัทรสั้นๆ แต่แม่นนะ

นำเสนอเมื่อ : 17 ส.ค. 2552

ดูหมอกันดีกว่านะ...คุณๆ จะได้ไม่เครียด ทำนายตามป็นักขัตรคะ

✖

คนเกิดปีชวด

ปรับตัวได้เก่งในทุกสถานการณ์, คารมดี พูดจูงใจเก่งมาก, รักใคร่เป็นทุ่มหมดใจหมดกระเป๋, เห็นวันนั้นแสนขยัน แต่พุงนี้อาจนอนขี้เกียจทั้งวัน, เป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาด, มีความทะเยอทะยานสูง, เป็นนักสะสม, เป็นนักชอปปิง ชอบของลดราคา, เพื่อนมาก ญาติเยอะ, ชอบพึ่งพาตนเอง, ใจปรองดอง มาตรฐานดี แต่ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย, ไม่ชอบความผูกพัน, เก็บความรู้สึกเก่งนะ, เก็บเงินไว ใจเย็นเป็น, แก้ปัญหาเก่งมาก, แต่แสดงออกทางอารมณ์ไม่เก่ง, ถือผลประโยชน์ตนเองเป็นสำคัญ, ชีพหวัง ชีพขิง, ชีพหนู ชีระแวง, ขวัญดี ขาวจิราภรณ์, ไม่ชอบเก็บอะไรมาคิดใครกรรม, บางครั้งก็เชื่อใจผู้อื่นง่ายเกินเหตุ, ชอบสังสรรค์บันเทิง, ถนัดดูแลงานด้านท่องเที่ยวบันเทิง, คิดฝันในเรื่องรักแบบซึ้งสุดใจ, เน้นความสบาย ไม่ชอบเรื่องซีเรียสใดๆ, ไม่ถนัดเรื่องละเอียดอ่อนนัก

✖ คนเกิดปีฉลู

สุขุม มาดดี ไม่ท้อใจ, อดทนได้อย่างสุดอุจรรย, คงมั่น ยากหวั่นไหว, ขี้อาย เขินเก่งนักเขี้ยว, แสนจะอบอุ่นและอ่อนโยน, หัวดี แบบว่าดีเยี่ยม, หัวเก่า หัวโบราณ, หัวแข็ง เปลี่ยนแปลงยาก, หัวใจไม่ตาย รักคนยาก, รักแล้ว ลืมยาก แต่ไม่ยอมเศร้า, ชอบของเก๋ๆสวยๆ, กตัญญูเป็นที่หนึ่ง, มีความรับผิดชอบสูง, ซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือ, มีความหยิ่งทรนง ถือศักดิ์ศรี, รักษาสัญชาติสุดฤทธิ์, ไม่สนใจความคิดผู้อื่น, ไม่เอาเล่ห์แสกน, ใน 5 ปี อาจมีอายุคาดสัก 1 ครั้ง, ขยันขันแข็ง, ไม่ค่อยถนัดเรื่องยาวเยาะเคล้าคลอ, เลือกแฟนที่จิตใจ มิใช่หน้าตา, รักครอบครัวมาก, รักงาน รักครอบครัว, ไม่ชอบออกไปเที่ยวเฮฮาปาร์ตี, ยากจะยอมยกให้ใครขยเหลือ, คบเพื่อนน้อย เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ, เน้นเกียรติยศมากกว่าเงินทอง, ปากตรงกับใจ แต่มักจะไม่ปากหนัก ชอบคิดมากกว่า

✖ คนเกิดปีขาล

มีความนับถือตัวเองสูง, รักงาน, ใจจริงใจเสียชื่อ, กล้าทำในสิ่งแตกต่าง, มาดดี มีแต่คนอยากคบ, เป็นนักปฏิวัติ, ไม่กลัวความล้มเหลว, หงุดหงิดง่าย แต่ไม่ถนอใจใครนาน, ชอบแสวงหาความแปลกใหม่ ท้าทาย, บางครั้งก็ดันทุรังสูง, รักเด็ก, ยากจะยอมยกให้ใคร, เรียนรู้อะไร, วาม แต่ก็มีอารมณ์อ่อนโยนนะ, มักคอยนำใจใคร, มีอารมณ์ละไม ชอบศิลปะ, สนุกกับโชคชะตา ไม่กลัวล้มเหลว, ชอบเล่นกีฬา, ชอบผจญภัย, มักริบคือนัดจิตใจ, สนุกกับเรื่องท้าทายได้ทุกเมื่อ, รักอิสระ แต่ก็มีวินัยในการดำรงชีวิต, ยามโกรธ โทสะแรง, แก้ปัญหาได้เอง, มักใจดีลึก แต่ที่พื้นจิตใจเร็ว, ไม่ชอบมององเท้าทั้งพาใคร, ทะเยอทะยานสูง, ใจบุญสุนทาน, ชีพหวัง ชีพขิง, รักงาน รักครอบครัว

✖ คนเกิดปีเถาะ

ปัญญาดี มีไหวพริบ, เป็นนักเจรจา คารมเป็นเลิศ, ใจดี ใจกว้าง ใจละเมอ, หัวคั่นหัวขี้ขลาดง่าย, แสนแข็งแรง เพื่อนฝูงดีดหมื่น, เฮฮาปาร์ตีกับเพื่อนได้, แต่ก็ชอบชีวิตสงบๆเรื่อยๆ, มีคุณธรรมสูง, อ่อนโยน แต่ใจอารมณ์ไม่เบา, รสนิยมดี ชอบความเก๋ๆ, ดูเหมือนหัวอ่อนวางใจ แต่ดีเยี่ยม, ไม่ค่อยกระตือรือร้นนัก, มีอารมณ์ดีสด อ่อนไหวสูง, ปฏิเสธการต่อสู้ การเสียทุกอย่างแบบ, รักสวยรักงามตลอด, ชอบการดลเอาเฉพาะเฉพาะ, รักแรง เก๋ๆดีดี, เก๋ๆดีดีความก้าวร้าว รุนแรง, ยากที่ใครจะเอาชนะใจได้, ไม่ชอบพึ่งพาผู้อื่น, ไม่ชอบกฎระเบียบ, เป็นกระตือรือร้นเสียสละ, ขวัญดีเกิดเป็นที่หนึ่ง, บอยคอตที่จุกจิกจู้จี้เกินเหตุ, มีความหวังใญ่เอ้ออหา, เป็นนักจับผิดตัวยง, ยากที่จะจิตใจดีหรือเอาเปรียบใคร, รักอาชีพการงานของตน, โอวาทคนโดยางแบบเนียน, ใจดีและยอมรับขอตอยของคนอื่นได้, มักภาควิไมใจไหนตนเอง

✖ คนเกิดปีมะโรง

ปลื้มความนิยม ทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์, บุคลิกน่าเกรงอกเกรงใจ, มีวาสนา บารมีสูง, มีเสน่ห์ มักเป็นดาวเด่นเสมอ, มีหัวใจแกร่ง และหาญกล้า, รักดีชอบสูง, เป็นหัวหน้าคนโตสบาย, ฉลาดปราดเปรื่อง, มีเพื่อนฝูงดีดสอยหลายตามเทียบ, มีความรูกวางขวางมาก, ชอบคนง่าย แต่เลือกมาเป็นคู่ยากมาก, บอยคอตผู้จัดการ ชอบควบคุมผู้อื่น, ประสบความสำเร็จเร็ว, รักเกียรติรักศักดิ์ศรีมาก, หนาใหญ่ ใจกว้าง, รักอิสระ แต่ก็มีระเบียบแบบแผน, ชอบท่องเที่ยว ผจญภัย, เจ้าอารมณ์, ชอบรักษาพรหม ภาพพจน์ต้องดีเสมอ, อ่อนไหว ชีพหวัง เศร้าเก่ง, ไม่ชอบพึ่งพาผู้อื่น, ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, ยุ่งเรื่องส่วนตัวผู้อื่นมากไปนิด, ปลื้มคนมีความสามารถมากกว่าคนมีเงิน, สนใจใคร่รู้อะไรทุกเรื่อง, เรียกร้องความรักอย่างสูง, แสวงหาแต่ความชื่นชอบยอมรับจากคนรอบข้าง, แต่ไม่ค่อยทุ่มเทความรักตอบแทนไป, ยังมีอายุ ยิ่งดูเด็ก, หลงตัวเองเหมือนกันนะ

✖ คนเกิดปีมะแม

เขี้ยว มีความเจ้าใจ, ฉลาดลึกลับ, อยู่ในโลกของความจริงมากกว่าเพื่อน, ความจำเป็นเลิศ, ใจแข็ง ใจเด็ด, อารมณ์ขันนะมี แต่มีดีเล็กน้อย, ขวัญดี, ขวัญดี, มีความมุ่งมั่นสูง, เป็นเจ้าของโครงการในฝันบ่อย, เขียวเขี้ยว แต่ไม่โหด, ไม่ชอบเปิดเผย ไม่ชอบบวญญากับใคร, มีพลังหยิ่ง ความรู้สึกไว, เจ้าคิดเจ้าแค้น, แต่ไม่โลเลเห็นแก่มารยา, ชอบเรียนรู้อะไร, รักจึงหวังแต่, แสดงออกทางอารมณ์ไม่ถนัดนัก, ไม่ชอบให้ใคร, ไม่เห็นวาเงินเป็นพระเจ้า, กระตือรือร้นน้อยมาก, เชื่อความรู้นี้น่ากว่าเหตุผล, ชอบแสดงความเป็นเจ้าของ, รักเพื่อน แต่มีเพื่อนซี้เหมือน, ใจดี แต่ทำตัวเหมือนไม่เปิดกว้างนัก, ชอบสบายกับทางลัดมากกว่าทางตรง, ชอบช่วยคนดวยหวังดี แต่มีดีพิถีพิถัน, ทุ่มเทมุ่งมั่นได้แค่ช่วงสั้นๆ, ไม่กลัวลำบาก, บางครั้งก็ชอบคิดในแง่ลบก่อนแงบวก, ถ้าโกรธ ไม่เย็นเหมือนบุคลิกหรอก,

✖ คนเกิดปีมะเมีย

เปิดเผย ไม่เคยมีความลับ, มีหัวใจเสรี, มีมุขฮาๆ มาโชว์เสมอ, นิยมความเลิศหรู ดูโดดเด่น, สดชื่น รื่นเริงตลอดปี, จัดการเรื่องเงินเก่งมาก, ฉลาดเฉลียว เอาตัวรอดเก่ง, เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมได้ดี, มีความทะเยอทะยานสูง, ชอบไทยๆชอบปอ, ชอบการแสดงออกสุดฤทธิ์, มีริ้วแรงเหลือเฟือ เพ่รน้อยยาก, ใญ่เปื้อ สมาริสิ้นมาก, อดทนน้อย อดกลั้นไม่เก่ง, ใครใคร่เป็นต้องทำหน้าให้ดีกว่า, รักการเดินทาง ผจญภัย, สนุกกับชีวิตมากกว่าจะเอาจริงจัง, รู้จักรอมชอม ไม่ก้าวร้าว, ตามใจตัวเองเป็นที่หนึ่ง, ชอบเคลื่อนไหว ไม่อยู่นิ่ง, คุ้นเคยกับเพื่อนได้ดื้อ, ไม่ยอมให้ตัวเองทุกเสียบาง, บางครั้งก็ถอดใจ ยอมแพ้อย่างคาดไม่ถึง, กลารัก กลาลเลิก, มีมิตรสหายเป็นแสน, แต่ก็มีคนซึ่งเพราะปากตัวเอง, ไม่หวั่น แม้อายุสูงยังหวนหา, หาญกล้า บารมี

✖ คนเกิดปีมะแม

มีกำลังใจเข้มแข็ง, สุขภาพ สุขุม ลุ่มลึก, ละเมียดละไม ใจจริงใจสุดฤทธิ์, ชอบบริหารเสน่ห์เป็นงานหลัก, ชีพหวัง ชีพขิง, ขี้อาย, ตัดสินใจช้ามาก, บ่นเก่งไม่เบา, เป็นคนขี้ขลาด (หรือคนขี้ขลาด) สายเสมอ, ใจกว้าง พอมองจะโหดก็ยอม, มักเสียสละเพื่อผู้อื่น, มักเป็นห่วงเป็นกังวล, ไม่มีความดันทุรังสูง, อดทนอดกลั้น สุดอัศจรรย์, เจ้าเล่ห์เจ้าแค้นแบบเนียนมาก, สนใจเรื่องเรนลับ, ปฏิเสธความก้าวร้าวและความรุนแรง, รอยยิ้มพื้นๆไม่โหดร้าย, ไม่ชอบการแข่งขันทุกรูปแบบ, ปล่อยใจไปเอง ให้คำแนะนำได้ซึ้งมาก, โรแมนติคสุดหัวใจ, บุคลิกอ่อนโยน แต่ใจเด็ดมาก, ยอมเหนื่อยทางตรงมากกว่าทางลัด, เน้นหลักซุกๆได้เพราะเล่ห์, รู้จักปรับตัวในทุกสถานการณ์, ไม่ขี้นหิ้ว แต่ก็ไม่สุรุ่ยสุราย, แครนรอบข้างเสมอ, แต่ไม่ค่อยปลื้มกับความเปลี่ยนแปลงใดๆ, ยึดมั่นในความรักและความผูกพัน, เป็นนักเจรจาต่อรองที่ดีเลิศ, ไม่เคยหวั่นแม้วินแอมรสมชีวิต

✖ คนเกิดปีวอก

แก้ปัญหาเก่ง ไหวพริบดี, มีไอเดียสร้างสรรค์, มีเสน่ห์ ขวนให้ติดตาม, ฉลาดแกมโกง, เป็นนักพนัน นักเที่ยว และนักรัก, ชีพหวัง อารมณ์ดี ยิ้มตลอด, ปรับตัวเก่ง เข้ากับผู้คนง่าย, มีหัวใจอบอุ่น, เป็นหัวหน้าฝ่ายแอมเตอร์เทนได้สบาย, เชื่อมั่นในตัวเองไม่ห้อยเลย, บางครั้งดูเหลวไหล แต่มีเป้าหมายชีวิต, คิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว, ตกหลุมรักง่าย หน่ายเร็ว, รอบรู้ สนุกสนุนใจในทุกเรื่อง, ไม่แคร์คำติตั้งวิพากษ์วิจารณ์, ไม่ปลื้มคนเฉื่อยชาเชื่องช้า, เป็นผู้นำกลุ่มได้, เป็นคนกินง่ายอยู่ง่าย, ควบคุมดี ของเอาละ, แต่ก็มีผิดชอบการงานดีนะ, ลุยได้เสมอ แต่ไม่ชอบงานหนัก, แดบงการก้าวไกล, ยากจะจัดระเบียบให้ชีวิตตัวเอง, ชอบไปคนสนใจ, เน้นรักสนุกมากกว่าคิดทะเยอทะยานสูง, เจ้าชู้ สนใจแต่เรื่องเพศตรงข้าม, แต่จับไม่คอยเป็นหรอก, โรแมนติคไม่เบา, ตัดเพื่อน, ดวงดี ไม่ค่อยมีวันลำบาก

✖ คนเกิดปีระกา

จิตใจเอื้ออารี, หาญกล้า มีลูกน้ำในตัว, ตรงต่อเวลา, ใจดีอะไร ปากว่าอย่างนั้น, มาดดีตลอดปี, เป็นลูกคณนาย นามสกุลประณีต, หยิ่งทรนง ไม่แคร์ใคร, แสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น, ควบคุมผู้อื่นได้อย่างแนบเนียน, ไม่รอมชอม ผิดก็ว่าผิด, ยากเป็นคนเด่นดังในสังคม, รักอิสระ แต่มีกฎระเบียบสูง, ตัดใจ ก้าวร้าวเย็บๆ มองโลกในแง่ดี, มีอารมณ์เพื่อนไม่ห้อยเลยนะ, สนุกกับการโต้เถียงปะทะคารม, ขวัญดี ขวัญดี, มีหัวใจ ไม่ทิ้งเพื่อน, เจ้าชู้ รักคนง่าย, ใจดี มีอิสระ, หงุดหงิดง่าย แต่ก็ควบคุมอารมณ์ได้, เป็นนักต่อสู้, รู้จักคิดและมองการณ์ไกล, เชื่อถือได้เสมอ, มีความสามารถในทางศิลปะ, รักสวยรักงาม, ชมได้ แต่อย่ามาดีกันนะ, ขวัญดี ขวัญดี, หัวใจที่แท้เป็นดังใจทุกอย่าง, บางครั้งก็ดูเรื่องมากกว่าเพื่อน

✖ คนเกิดปีจอ

ขวัญดีเป็นเลิศ, ใญ่เกียรติคนอื่นเสมอ, มีอารมณ์ขันเหมือนกันนะ, ฐานะดี รู้จัก, ปากกับใจตรงกันเสมอ, เป็นลูกศิษย์ Batman, เป็นลูกศิษย์เป่าปี่เงิน, มองคนเก่ง อานคนเป็น, ไม่ชอบโอ้อวดตน, เพื่อนพ้องน้องพี่ต้องมาเป็นอันดับ 1, บางครั้งก็เอะอะโวยวายไม่เบา, สนใจใญ่เกินเหตุ, มักเดือดร้อนแทนเพื่อน, โกรธง่าย หายเร็วมาก, เปิดเผย ไม่มีลัทธิลุ่มลุ่ม, รอบคอบ ไม่ประมาท, ไม่ปลื้มความหรูหราเลิศเลอ, ชอบเคลียเคล้าเฉพาะเฉพาะ, รักง่าย แต่ไม่หลายใจ ขวัญดี, ชีพขิง ชีระแวง, บางครั้งก็เชื่อคนง่ายเกินไป, มักเขินผู้อื่นง่าย, ขี้นหิ้วไม่เบาเหมือนกัน, ปล่อยใจไปเล้าความลับให้ชาวอูร์นะ, รักเดียวใจเดียว, ยากจะคิดนอกใจแฟน, เหมือนเด็กถือ อารมณ์เสียง่าย, รักกันดูสั้น ไม่ชอบผจญภัย

✖ คนเกิดปีภุณ

อบอุ่น ใจดี, คิดอย่างไร พูดอย่างนั้น, มีเสน่ห์ที่ความเรียบง่ายสบายๆ, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมใดๆ ใสซื่อตลอด แต่บ่อยครั้ง ไม่ค่อยยึดหยุ่นบ้าง, เป็นคนป็นได้ดีกว่าเป็นนักธุรกิจ, อารมณ์ดี ชอบเฮฮาปาร์ตี, เข้ากับผู้คนได้ง่าย, ใจเย็น ยากจะเห็นหมาอะละวาด, ใจอ่อน ใจดี ใจบุญ, ชอบทำงาน หาเงินเก่ง, ไม่เคยถือโทษโกรธใคร, ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมใคร, ยากจะถอย, ไม่ทะเยอทะยานนัก, มีความสามารถในการรอคอยสูงมาก, อ่อนไหว แต่ไม่ชอบเศร้า, เขาใจผู้อื่นได้ลึกซึ้ง, เป็นคนบูชารัก, เป็นนักกิน, อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ, มีความซื่อตรงมาก, พลังใจดีดีเดียวแ่งกล้า, บางครั้งก็หัวแข็งไม่ฟังใคร, มีหัวใจของนักสู้, รักจริง หัวใจดี, ชอบเอาใจเอาใจ, ไม่โรแมนติคนักหรอก, ทุ่มเทให้ครอบครัวเสมอ, เป็นผู้นำได้